

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่ประธานสภาผู้พิพากษา^(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ตามที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะที่บ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ. เพราะว่าในบ้านเมืองถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม. และสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ ที่ท่านจะทำหน้าที่ ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่. หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็นความยุติธรรม.

คำว่ายุติธรรมนี้ หมายความว่า เป็นคนที่จะวางตัวที่ดี วางตัวที่ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา. ในโรงศาลเองก็ต้องทำ แต่นอกโรงศาลก็ต้องทำ. ทุกแห่งท่านจะต้องทำตัวให้ดี ให้ยุติธรรม เพราะว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเป็นตัวอย่างของความดี. ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดีคือ วางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรม คือวางตัวให้ดี. ดีนี้ลำบาก เพราะว่าถ้าทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ก็ไม่แปลก ไม่มีอะไร ไม่มีปัญหา. แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความตรงไปตรงมานั้นจะอยู่ที่ไหน. ความตรงไปตรงมาคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำในเวลาทำหน้าที่ และนอกหน้าที่ จะต้องวางตัวให้ดี. ก็หมายความว่าแต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี. คือ ถ้าทำอะไรก็ตาม ท่านต้องแสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเหนือความยุติธรรม.

บางทีคนที่เป็นผู้พิพากษาเข้าใจว่าจะทำความยุติธรรมนั้นเวลาขึ้นศาล ในโรงศาล แต่ไม่ใช่อย่างนั้น. จะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ. ถ้าทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ นั่นถือว่าเป็นผู้พิพากษาที่ดี. ก็อันนี้พูดยากว่าจะทำอย่างไร. การที่เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับคนได้เห็นว่า มีผู้พิพากษาในโรงศาลแล้วก็นอกโรงศาลด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก. เพราะว่าถ้าท่านวางตัวให้ดี นอกโรงศาลด้วย อันนั้นจะเป็นความเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วน. ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้คนก็เชื่อถือ. ถ้าเกิดคนเชื่อถือได้ก็หมายความว่าประเทศชาติมีชื่อเสียงไปได้ทุกเมื่อ อันนี้สำคัญ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้วางตัวให้ดี. สิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ สิ่งที่ได้ฝึกฝนไว้ให้ปฏิบัติทุกเมื่อ อันนี้สำคัญ. ถ้าปฏิบัติคนให้ดี ทุกเมื่อ ก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ในบ้านเมือง อันนี้ที่สำคัญ. ถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคน ประชาชนทุกคนก็จะรู้ว่าในบ้านเมืองมีความยุติธรรม แล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างของความยุติธรรม. เป็นสิ่งที่ทำยาก เพราะว่าจะต้องมีความรู้ จะต้องมีความสามารถในตัว. ฉะนั้น ที่พูดซ้ำๆอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยาก ที่จะวางตัวให้ยุติธรรม. ถ้าทำตัวให้ยุติธรรม ประชาชนจะเห็นว่าในบ้านเมืองมีคนที่ดี เป็นคนที่เป็นประกันของความยุติธรรม. และถ้าทำได้ ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้.

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ฉะนั้น ที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่าง เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ก็จะเป็น สิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้ปลอดภัยได้. แต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่าต้องเสียสละมาก ๆ. ความเสียสละ ของผู้เป็นผู้พิพากษาเป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ถ้าทำได้ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดี. ท่านจะเป็นผู้ที่เป็นประกัน ของความยุติธรรมของศาล และจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง. ถ้าทำได้แล้ว ท่านก็เป็นผู้ที่ได้เป็นคนที่ดี เป็นคนที่ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ ให้ปลอดภัยได้. ก็ขอให้ท่านได้พยายาม ทำเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีชื่อเสียง. ใครว่ามีชื่อเสียงก็หมายความว่า มีความสุข มีความยุติธรรม. ถ้าท่านรักษาความยุติธรรมได้แท้ ๆ ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่า ท่านเป็นผู้ที่ได้ทำ ได้ช่วยบ้านเมือง ให้อยู่ได้. ถ้าไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมือง อยู่ไม่ได้ เพราะว่าคนเขาสงสัยอยู่เสมอ. จะต้องให้ ไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ในบ้านเมืองนี้ต้องมีแต่ความยุติธรรม. ฉะนั้น ก็ขอร้องให้ท่านพยายาม กระทำ ให้ท่านรักษาความยุติธรรมแท้ ๆ แล้วก็รักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เชื่อว่าท่านตั้งใจ จะทำ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง.

การรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้เหมือนว่ง่าย ๆ เพราะว่าท่านเป็นผู้พิพากษา แต่ถ้าวุ่นจากความเป็นผู้พิพากษาศักดิ์เดียวก็จะทำให้เสียหาย. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษา ความยุติธรรมในบ้านเมือง. ท่านได้เรียนรู้ ท่านได้ฝึกฝนมา ด้วยการเรียน แล้วก็ด้วยการปฏิบัติ ท่านก็จะต้องทำได้. ไม่ใช่่ง่าย แต่ถ้าวุ่นท่านทำได้แล้ว ท่านจะเป็น เรียกว่าเป็นวีรบุรุษ ของบ้านเมือง เป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านวางตัวเป็นวีรบุรุษ. ไม่ใช่ว่า วางตัวเป็น แต่ถ้าวุ่นตัวว่าเป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง จะต้องรักษาความยุติธรรม ความสะอาด ความเรียบร้อยของบ้านเมือง. พูดอย่างนี้เหมือนว่าให้ท่านรับหน้าที่อยู่บนหัวของตัว. ก็เป็นอย่างนี้ ที่ขอร้องให้ท่านรับความดีอยู่บนตัวเองทุกเมื่อ ทั้งในโรงศาลทั้งนอกโรงศาล. ก็ขอให้ท่านสามารถ ที่จะทำดังนี้ เพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็น อยู่รอด. ท่านก็อาจจะนึก ๆ ในใจว่า ทำไมท่าน จะต้องรับเป็นภาระ. ต้องรับ เพราะว่าท่านได้เลือกหน้าที่นี้ แล้วก็เมื่อเลือกหน้าที่นี้ต้องทำให้ดี. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านเมื่อเลือกหน้าที่ ท่านต้องทำหน้าที่ ก็ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย. มีแต่หน้าที่ ท่านคงนึกว่ามีแต่หน้าที่. ไซ้ ท่านมีหน้าที่ แล้วก็ถ้าทำได้แล้ว ท่านมีความพอใจ ท่านจะมี ความพอใจ แล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่คนนับถือได้. ความที่คนนับถือนี้สำคัญมาก. อาจจะนึกว่า ตัวเองเป็นคนที่มีคนนับถือ ไม่ใช่ ไม่ใช่ของที่ง่าย. แต่ถ้าทำให้คนนับถือได้แล้ว ท่านเอง จะสามารถที่จะมีความพอใจ แล้วก็ตลอดต่อไป. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิ์ ของศาล ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม. ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ. แล้วถ้าทำสำเร็จแล้ว ท่านจะมีความคิดตลอดชีวิตต่อไป ตั้งแต่ต้นจนปลาย.

ท่านได้ทำหน้าที่ผู้พิพากษา ท่านทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วก็ถ้าทำได้แล้ว ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนดี. คำว่าคนดีนี้ดูเหมือนพุดง่าย ๆ แต่ทำไมไม่ใช่ง่าย. ความดีและคนดี ต้องรักษาไว้. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่สามารถเป็นคนดี แล้วท่านจะมีความภูมิใจ เป็นผู้ที่รักษาความดีในประเทศชาติ. ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้พิพากษาตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งแก่เฒ่าก็เป็นคนดี. ทุกคนที่รักษาความดีได้ ตั้งแต่เข้าทำหน้าที่จนกระทั่งแก่เฒ่าและจนกระทั่งตาย ก็ถือว่าเป็นเกียรติและถือว่าท่านตายได้สบาย. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้มีความสามารถที่จะเป็นคนดี ตั้งแต่ต้นจนปลาย. แล้วเป็นคนดีตั้งแต่ต้นจนปลายได้อะไร หมายความว่าท่านตายสบาย. ถ้าหากว่าท่านเกิดสบาย แล้วก็ชีวิตที่สบายและตายสบาย ท่านมีบุญมาก เป็นคนที่มีบุญ ถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าเป็นวีรบุรุษ. แล้วก็ขอให้ท่านสามารถที่จะเป็นวีรบุรุษ ทำให้ประชาชนนับถือ แล้วทำให้ประชาชนถือว่ามีคนดีในชาติบ้านเมือง. แล้วก็ท่านก็ได้เกิดมาดีแล้ว ทำงานดี และจะตายดี. ก็หมายความว่าถ้าท่านได้ทำประโยชน์เต็มที่ตามที่ท่านได้ปลงวาจา เพื่อทำความดี แล้วท่านก็ไม่มีอะไรที่จะอับอายได้ มีแต่ความดีอยู่ในตัวตลอดชีวิต.

ก็ขอให้ท่านทำหน้าที่สำเร็จและมีความสำเร็จในชีวิต. จะทำอะไรก็ไม่ต้องอายที่จะทำดี. ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง แล้วท่านก็จะรู้สึกว่ามีใครตำหนิได้. ก็ขอให้ท่านรับความสำเร็จในการเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วนที่ดีที่งาม.